

KHAI MẠC HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 3/10, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ sáu. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên khai mạc. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị báo cáo chương trình Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Hội nghị Trung ương lần này nhằm hoàn thành về cơ bản việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quán triệt, thực hiện các nội dung, vấn đề lớn, cốt yếu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Hầu hết các vấn đề cần bàn và quyết định đều rất quan trọng nhưng cũng rất khó, phức tạp và nhạy cảm. Nhiều vấn đề đã có chủ trương, chính sách và đã được tiến hành từ lâu nhưng đến nay, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, cần tiếp tục được thực hiện ở tầm mức mới với những quyết tâm mới, quyết sách mới nhằm đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới. Vì vậy, Tổng Bí thư đề nghị Trung ương và các đồng chí tham dự Hội nghị phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, thật sự dân chủ và đổi mới, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, sâu sắc để hoàn thiện các báo cáo, đề án và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu một số ý kiến có tính gợi mở, mong Trung ương quan tâm trong quá trình thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng của Đảng và đất nước. Về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 - 2023, Tổng Bí thư cho rằng, việc xem xét tình hình kinh

tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 được đặt trong bối cảnh, tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường, chưa từng có tiền lệ, vượt khỏi khả năng dự báo của các nước và các tổ chức quốc tế, đã ảnh hưởng tiêu cực đến việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế của nước ta. Tổng Bí thư đề nghị Trung ương tập trung thảo luận, phân tích kỹ những đặc điểm nổi bật của năm 2022, làm rõ kết quả đã đạt được; hạn chế, yếu kém còn tồn tại, khó khăn, vướng mắc phải giải quyết, những thách thức phải vượt qua; chỉ ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan và bài học kinh nghiệm; dự báo những khả năng sắp tới, trước hết là từ nay đến cuối năm 2022 và năm 2023, với tinh thần thật sự công tâm, khách quan, khoa học, toàn diện. Trên cơ sở đó, cần xác định trúng những quan điểm phát triển, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu tổng quát, một số chỉ tiêu cơ bản, quan trọng và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho năm 2023.

Về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đây là nhiệm vụ lần đầu tiên chúng ta làm, rất mới, rất khó, chưa có kinh nghiệm, song rất quan trọng và cấp thiết, các bộ, các ngành, các địa phương trong cả nước hiện đang rất mong đợi. Vì vậy, đề nghị Trung ương tập trung nghiên cứu thật kỹ các tài liệu, thảo luận sôi nổi, sâu sắc những vấn đề nêu trong Tờ trình của Ban Cán sự đảng Chính phủ, tạo sự thống nhất cao đối với dự thảo Kết luận của Trung ương về định hướng quy

hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, góp phần thiết thực cho việc lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện thật tốt Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nổi riêng và các quy hoạch phát triển của các bộ, ngành, địa phương trong cả nước nói chung.

Về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Trong hơn 35 năm đổi mới, nhất là trong 10 năm vừa qua (2011 - 2020), toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu, không ngừng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đạt được nhiều kết quả, thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, vẫn chưa thực hiện được mục tiêu trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Các đột phá chiến lược chưa có sự bứt phá. Chính vì vậy, Đại hội XIII của Đảng đã xác định: Trong bối cảnh mới, để thực hiện được mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam "là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao", cần phải "tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng và đổi mới sáng tạo". Xuất phát từ thực tiễn, thảo luận, tại Hội nghị Trung ương lần này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đồng chí Trung ương đánh giá một cách khách quan, khoa học về việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời gian qua. Bám sát văn kiện Đại hội XIII của Đảng và thực tế đất nước, xu thế phát triển trên thế giới, tập trung thảo luận, làm rõ, tạo sự thống nhất cao trong

toàn Đảng, toàn dân về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu và những nhiệm vụ, giải pháp lớn cần được triển khai thực hiện để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, trước những yêu cầu và nhiệm vụ mới, Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định sự cần thiết phải "tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam"; coi đây "là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị" ở nước ta. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đây là vấn đề rất cơ bản, rộng lớn, phức tạp, nhạy cảm, hệ trọng, liên quan đến sự tồn vong của chế độ, sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Các đồng chí tham dự Hội nghị cần nghiên cứu thật kỹ các tài liệu, thảo luận, đánh giá một cách khách quan, khoa học về những kết quả, thành tựu đã đạt được; đồng thời phân tích sâu sắc những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân. Từ đó, tập trung thảo luận làm rõ, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn dân về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu và những nhiệm vụ, giải pháp lớn cần được quán triệt, triển khai thực hiện để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị và một số vấn đề quan trọng khác.

Theo kế hoạch, Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) làm việc đến ngày 9/10.

NGUYỄN HINH

(tổng hợp)

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị báo cáo về Chương trình Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Sau phiên khai mạc, Trung ương thảo luận và quyết định một số nội dung về công tác cán bộ, cụ thể như sau:

1. Trung ương cho ý kiến vào Tờ trình của Bộ Chính trị về việc xem xét, kỳ luật đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương vì những vi phạm sau:

Đồng chí Phạm Xuân Thăng đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn cho ngân sách của Nhà nước, nhân dân và xã hội; để xảy ra vụ án tham nhũng tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương; đồng chí Phạm Xuân Thăng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an quyết định khởi tố, bắt tạm giam.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả của vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết, quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với đồng chí Phạm Xuân Thăng.

2. Căn cứ quyết định hiện hành, ý kiến của các cơ quan liên quan và chủ trương của Bộ Chính trị về bố trí công tác đối với cán bộ sau khi bị kỷ luật; trên cơ sở đề nghị của cấp ủy, tổ chức đảng, ý kiến của các cơ quan chức năng và xem xét nguyện vọng của cán bộ; Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết, thống nhất để 3 đồng chí: Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Bùi Nhật Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận về Đề án tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định, chúc mừng các đồng chí được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm.

Sở Khoa học và Công nghệ; đồng chí Phạm Cao Quân, Phó Giám đốc Sở Tư pháp được luân chuyển đến nhận công tác tại UBND huyện Hưng Hà, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, giới thiệu để HĐND huyện bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng các đồng chí được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, đồng thời nhấn mạnh trong quá trình sắp xếp, kiện toàn các chức danh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cân nhắc rất kỹ lưỡng và đặt nhiều kỳ vọng vào các đồng chí. Đồng chí đánh giá cao trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác của các đồng chí được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm đợt này, để nghị các đồng chí trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, nhanh chóng tiếp cận công việc mới, không ngừng học hỏi, trau dồi kỹ năng nghiệp vụ để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng chí đề nghị tập thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan có các đồng chí mới được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm tích cực giúp đỡ các đồng chí trên cương vị mới hoàn

thành tốt nhiệm vụ; tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị diễn tập KVPT tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị, quốc phòng - an ninh trọng tâm của tỉnh cần tập trung nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành tốt công tác chuẩn bị, đạt mục tiêu cao nhất. Khẩn trương bố trí nhân lực, phương tiện hỗ trợ thiện các hạng mục công trình trên thực địa, chuẩn bị, bổ sung, hoàn thiện các phương án, kế hoạch. Bảo đảm đầy đủ các điều kiện phục vụ tốt cho diễn tập, các lực lượng tham gia huấn luyện, hợp luyện bảo đảm yêu cầu, chất lượng. Tiếp tục làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống cháy, nổ, an toàn trong diễn tập; đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc diễn tập nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

đẹp bạo loạn, phòng, chống cháy, nổ và cứu hộ, cứu nạn trong chương trình diễn tập KVPT tỉnh.

Qua kiểm tra cho thấy các cơ quan, đơn vị, địa phương đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh và Kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức diễn tập KVPT tỉnh. Cấp tỉnh, huyện, các sở, ban, ngành, đoàn thể đã xây dựng văn kiện diễn tập và tổ chức các thiết bị Sở chỉ huy diễn tập thực hành, thực binh hoàn thành 95% khối lượng, một số hạng mục phụ trợ đang được gấp rút thi công. Các yếu tố bảo đảm cho diễn tập đã được hiệp đồng, đang triển khai thực hiện đúng tiến độ, đủ điều kiện cho khung diễn tập của tỉnh tổ chức luyện tập vào ngày 9 - 10/10 và diễn tập chính thức từ ngày 12 - 14/10 theo kế hoạch. Từ thời điểm triển khai làm công tác chuẩn bị diễn tập đến nay, các cơ quan, đơn vị bảo đảm bí mật, an toàn tuyệt đối.

Sau khi các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến, phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị diễn tập KVPT tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị, quốc phòng - an ninh trọng tâm của tỉnh cần tập trung nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành tốt công tác chuẩn bị, đạt mục tiêu cao nhất. Khẩn trương bố trí nhân lực, phương tiện hỗ trợ thiện các hạng mục công trình trên thực địa, chuẩn bị, bổ sung, hoàn thiện các phương án, kế hoạch. Bảo đảm đầy đủ các điều kiện phục vụ tốt cho diễn tập, các lực lượng tham gia huấn luyện, hợp luyện bảo đảm yêu cầu, chất lượng. Tiếp tục làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống cháy, nổ, an toàn trong diễn tập; đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc diễn tập nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.

viên, nhân dân và lực lượng vũ trang trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Các cơ quan, đơn vị huy động nhân lực, phương tiện, trang thiết bị phục vụ diễn tập, đồng thời bảo đảm thực hiện tốt công tác chuyên môn. Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các tiểu ban giúp việc tích cực tham gia kiểm tra, đánh giá, nâng cao chất lượng, trình độ, hoàn thành các nhiệm vụ được phân công. Tiếp tục kiểm tra, rà soát, hoàn tất các khâu chuẩn bị trước ngày 11/10, bảo đảm cuộc diễn tập thành công tốt đẹp.

Chiều ngày 3/10, đoàn kiểm tra của Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Vũ Thư và thành phố Thái Bình. Dự buổi kiểm tra có đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh. Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh chủ trì buổi kiểm tra.

Tại Sở chỉ huy căn cứ chiến đấu, Ban Tổ chức diễn tập KVPT huyện Vũ Thư đã tổ chức công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống cháy, nổ, an toàn trong diễn tập; đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc diễn tập nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng

viên, nhân dân và lực lượng vũ trang trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Các cơ quan, đơn vị huy động nhân lực, phương tiện, trang thiết bị phục vụ diễn tập, đồng thời bảo đảm thực hiện tốt công tác chuyên môn. Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các tiểu ban giúp việc tích cực tham gia kiểm tra, đánh giá, nâng cao chất lượng, trình độ, hoàn thành các nhiệm vụ được phân công. Tiếp tục kiểm tra, rà soát, hoàn tất các khâu chuẩn bị trước ngày 11/10, bảo đảm cuộc diễn tập thành công tốt đẹp.

thông báo, báo động phòng không, đánh địch tiến công hỏa lực bảo vệ mục tiêu, xây dựng công sự, trận địa. Tại khu vực khai mạc, diễn tập vận hành cơ chế của tỉnh (thành phố Thái Bình) cũng đã sẵn sàng các hệ thống kỹ thuật và cơ sở vật chất chuyên môn. Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các tiểu ban giúp việc tích cực tham gia kiểm tra, đánh giá, nâng cao chất lượng, trình độ, hoàn thành các nhiệm vụ được phân công. Tiếp tục kiểm tra, rà soát, hoàn tất các khâu chuẩn bị trước ngày 11/10, bảo đảm cuộc diễn tập thành công tốt đẹp.

Chiều ngày 3/10, đoàn kiểm tra của Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh do đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đi kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Tiên Hải.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra khu vực tổ chức lễ bàn giao nhân lực,

tàu thuyền, phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và khu vực thực hiện đánh địch bộ đội đường biển. Đây là hai nội dung quan trọng trong diễn tập KVPT tỉnh năm 2022. Theo báo cáo của các đơn vị liên quan, đến nay công tác chuẩn bị đang được tiến hành khẩn trương, đồng bộ. Việc chuẩn bị lực lượng, vũ khí trang bị, cơ sở vật chất, phương tiện, hậu cần, kỹ thuật và công tác trang trí khánh tiết được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra.

Kiểm tra trực tiếp tại thực địa, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bộ CHQS tỉnh, huyện Tiên Hải và các đơn vị, lực lượng tăng cường rà soát, hoàn thiện văn kiện diễn tập theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công; đồng thời, tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công việc còn lại bảo đảm chất lượng, đúng ý định, kịch bản diễn tập, góp phần vào thành công chung của cuộc diễn tập. Đồng chí lưu ý các địa phương, đơn vị chuẩn bị tốt nhất về lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ diễn tập, bảo đảm cuộc diễn tập diễn ra chặt chẽ, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Chiều cùng ngày, đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập KVPT huyện Tiên Hải tại khu vực căn cứ chiến đấu.

7/8 HUYỆN, THÀNH PHỐ...

(Tiếp theo trang 1)

ban kiểm tra, các chức danh lãnh đạo hội; chuẩn bị các mặt bảo đảm cho đại hội...

Đến ngày 15/9/2022 đã có 7/8 huyện, thành phố có quyết định của UBND tỉnh cho phép thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia: Quỳnh Phụ, Đông Hưng, Hưng Hà, Tiên Hải, Kiến Xương, Vũ Thư và thành phố Thái Bình. Các huyện, thành phố đã tổ chức đại hội hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022 - 2027 thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra ban chấp hành, ban kiểm

tra, các chức danh lãnh đạo hội, thông qua điều lệ hội, chương trình hành động và quy chế hoạt động của hội... Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia các huyện, thành phố đã đi vào hoạt động nên nề nếp. Hiện nay, Ban Thường vụ, Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh tiếp tục chỉ đạo Ban vận động thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia huyện Thái Thụy làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội, khi có quyết định của UBND tỉnh tiến hành Đại hội bảo đảm thời gian quy định.

Đại hội hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia các huyện, thành phố thành công tốt đẹp là cơ sở pháp lý để hội hoạt động hiệu quả hơn; tạo không khí phấn khởi, tự tin cho cán bộ, hội viên toàn tỉnh vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác hội; góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; đồng thời, góp phần thực hiện công tác đối ngoại nhân dân; phối hợp thực hiện hiệu quả chương trình "Uơm mầm hữu nghị" và tăng cường tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia ngày càng tốt đẹp.